

ĐỂ CHƠI:

- Chọn Cấp độ Đặt cược.
- Quay các guồng quay bằng cách:
 - Nhấp/nhấn nút Quay.
 - Nhấp/nhấn Phím cách (Chỉ có ở chế độ máy tính để bàn).
 - Bắt đầu một số vòng quay được thiết lập bằng menu Chơi tự động.

Trong khi các guồng quay đang quay, bạn có thể nhanh chóng dừng trò chơi bằng cách nhấn nút Quay. Tính năng Chơi nhanh sẽ tăng tốc độ quay của guồng quay để hiển thị kết quả quay nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến guồng quay. Mở cài đặt để kích hoạt/hủy kích hoạt tính năng Chơi nhanh. Một số trong các cài đặt này có thể không có sẵn trong trò chơi bạn đang chơi. Tất cả các cược và các khoản thanh toán đều bằng tiền của người dùng.

CÀI ĐẶT CHƠI TỰ ĐỘNG

Tại đây bạn có thể chọn các cài đặt Chơi tự động ưa thích của mình.

- Tìm hiểu thêm về các cài đặt Chơi tự động:
 - Cài đặt Chơi tự động khác nhau giữa các trò chơi. Trò chơi của bạn có thể không có tất cả các cài đặt này. Tính năng Chơi tự động có thể không có sẵn ở một số thị trường nhất định.
 - Tính năng Chơi tự động cho phép bạn chơi tự động một số vòng liên tiếp đã đặt mà không cần tương tác với trò chơi.
 - Tính năng Chơi tự động chơi với giá trị Cược cuối cùng bạn đã chọn hoặc giá trị Cược mặc định của sòng bạc.
 - Mỗi trò chơi có các cài đặt Chơi tự động khác nhau. Một số cài đặt có thể không có sẵn trong trò chơi bạn đang chơi.
 - Số vòng quay còn lại trong phiên Chơi tự động của bạn được hiển thị trong trò chơi.
 - Tính năng Chơi tự động dừng khi Free Spins được kích hoạt.

Cài đặt Chơi tự động

Số vòng quay

Đặt số vòng quay bạn muốn chơi.

Dừng trên bất kỳ điểm thắng cược nào

Dừng phiên chơi nếu bạn giành chiến thắng trong một vòng quay.

Giới hạn Điểm thắng Duy nhất

Dừng phiên chơi nếu điểm thắng vượt quá hoặc bằng số tiền được chọn.

Giới hạn Điểm thắng

Dừng phiên chơi nếu số dư của bạn tăng và vượt quá hoặc bằng với số tiền được chọn.

Giới hạn Thua

Dừng phiên chơi nếu số dư của bạn giảm và giảm xuống thấp hơn hoặc bằng với số tiền đã chọn.

- Bắt đầu Chơi tự động:
 - Nhấp/nhấn nút Chơi tự động. Thao tác này sẽ mở hộp cài đặt cho phép bạn chọn số vòng quay bạn muốn chơi và điểu chỉnh cài đặt dừng.
 - Nhấp/nhấn cài đặt Chơi tự động của bạn.
 - Nhấp/nhấn Xác nhận để bắt đầu Chơi tự động. Thao tác này sẽ bắt đầu phiên chơi và sẽ tiếp tục cho đến khi bạn chơi hết các vòng quay đã đặt hoặc nhấp/nhấn nút Dừng.
 - Nhấp/nhấn nút Dừng để kết thúc Chơi tự động. Nhấp/nhấn nút này không ảnh hưởng đến kết quả của vòng quay.

VỀ TRÒ CHƠI

Fortune Llama Hyper Heist là một trò chơi 6 cuộn, 4 hàng, có tính năng Coin Collect, Heist Mode, Đòn hờ Free Spins và Free Spins.

Tỷ lệ trả lại lý thuyết trung bình cho người chơi (RTP) cho trò chơi này là 96.22%.

Các biểu tượng khớp nhau ở bất kỳ vị trí nào trên ba hoặc nhiều hơn các cuộn liên tiếp, bắt đầu từ cuộn bên trái nhất tạo thành một cách thắng trả tiền.

Nhiều biểu tượng khớp trên một cuộn đóng góp vào việc nhân lên số tiền thắng.

Chỉ tổ hợp khớp dài nhất cho mỗi biểu tượng được trả tiền. Các chiến thắng đồng thời được cộng thêm.

Các tổ hợp chiến thắng và số tiền trả thưởng được thực hiện theo Bảng trả thưởng.

Bảng trả thưởng phản ánh cấu hình cược hiện tại và thay đổi theo tổng số cược.

Tất cả các cược và số tiền trả thưởng đều ở dạng tiền tệ. Số tiền trả thưởng dựa trên tổng số cược.

BIỂU TƯỢNG ĐẶC BIỆT

Biểu tượng Wild có thể xuất hiện trên cuộn 2, 3, 4 và 5 trong Base Game.

Biểu tượng Wild thay thế cho tất cả các biểu tượng thông thường trong đánh giá thắng.

Biểu tượng Bonus có thể xuất hiện trên cuộn 2, 3, 4 và 5 trong Base Game.

Biểu tượng Bonus là một biểu tượng scatter.

Biểu tượng Dynamite có thể xuất hiện trên cuộn 2, 3, 4 và 5 trong Base Game.

Biểu tượng Dynamite là một biểu tượng scatter.

Biểu tượng Coin có thể xuất hiện trên cuộn 2, 3, 4 và 5 trong Base Game và Heist Mode.

Biểu tượng Coin có thể xuất hiện trên tất cả các cuộn trong Free Spins.

Các biểu tượng Coin nhận một giải thưởng ngẫu nhiên từ 0.2x đến 9x cược.

Trong Free Spins, biểu tượng Coin cũng có thể ngẫu nhiên nhận giải thưởng 200x cược.

Biểu tượng Coin là một biểu tượng scatter.

Biểu tượng Jackpot có thể xuất hiện trên cuộn 2, 3, 4 và 5 trong Base Game và Heist Mode.

Các biểu tượng Jackpot nhận 1 trong 4 giải thưởng Jackpot: MINI, MINOR, MAJOR và MEGA.

Biểu tượng Jackpot là một biểu tượng scatter.

Biểu tượng Collect có thể xuất hiện trên cuộn 1 và 6 trong Base Game và Heist Mode.

Biểu tượng Collect là một biểu tượng scatter.

Biểu tượng Upgrade có thể xuất hiện trên cuộn 1 và 6 trong Heist Mode.

Biểu tượng Upgrade là một biểu tượng scatter.

Biểu tượng Blank có thể xuất hiện trong Heist Mode và Free Spins.

Biểu tượng Blank là một biểu tượng chặn. Nó không tham gia vào đánh giá thắng.

JACKPOT GIẢI THƯỞNG

Bảng Jackpot hiển thị giá trị của tất cả các giải thưởng Jackpot. Các giải thưởng Jackpot không phải là giải thưởng lũy tiến.

Giải thưởng Jackpot chỉ có thể giành được trong Base Game và Heist Mode.

JACKPOT GIẢI THƯỞNG (lần cược)

MEGA 500x

MAJOR 100x

MINOR 25x

MINI 10x

COIN COLLECT

Bất kỳ biểu tượng Coin hoặc Jackpot nào hạ cánh cùng với biểu tượng Collect trong Base Game hoặc Heist Mode sẽ kích hoạt tính năng Coin Collect.

Giá trị của tất cả các biểu tượng Coin và Jackpot đã hạ cánh sẽ được cộng lại và trao thưởng.

Nếu hai biểu tượng Collect hạ cánh, giá trị Coin và Jackpot sẽ được trao thưởng gấp đôi.

FREE SPINS METER

Mỗi lần biểu tượng Coin xuất hiện trong Base Game, nó sẽ được collect vào Đồng hồ Free Spins. Bảng Đồng hồ Free Spins hiển thị số lượng coin cần được collect để tăng cấp Đa số Free Spins lên 1 cho mỗi cấp. Sau mỗi lần tăng cấp, đồng hồ sẽ được đặt lại về 0. Nếu số điểm vượt quá ngưỡng, cấp độ sẽ được tăng lên và sự chênh lệch sẽ được thêm vào đồng hồ sau khi nó được đặt lại về 0. Cấp độ Đa số Vòng quay miễn phí có thể tăng trong Free Spins bằng cách xóa một cột đầy các biểu tượng Coin. Đa số Vòng quay miễn phí không thể vượt quá 10x. Ở cấp độ này, đồng hồ sẽ không tăng cho đến khi Free Spins được trao thưởng. Khi kết thúc Free Spins, cấp độ Đa số Free Spins sẽ được đặt lại về 1.

CẤP ĐỘ HỆ SỐ NHÂN COIN ĐỂ TIẾN TRIỂN

1	1x	100
2	1.5x	150
3	2x	200
4	2.5x	250
5	3x	300
6	4x	400
7	5x	600
8	6x	800
9	8x	1000
10	10x	-

BIG TNT

Bất cứ khi nào một biểu tượng Dynamite xuất hiện trong Base Game, nó sẽ được collect thành Big TNT.

Các biểu tượng Dynamite Collect có thể kích hoạt ngẫu nhiên Heist Mode.

Các biểu tượng Dynamite Collect không làm tăng cơ hội kích hoạt Heist Mode.

HEIST MODE

Heist Mode có thể được kích hoạt theo 2 cách. Hoặc bằng cách hạ cánh 3 biểu tượng Dynamite hoặc bằng cách để Big TNT kích hoạt ngẫu nhiên.

Heist Mode đã kích hoạt được liên kết với cược và được lưu với nó.

Chỉ có biểu tượng Coin, Jackpot, Collect, Upgrade và Blank có thể xuất hiện trong Heist Mode.

Khi Heist Mode đang hoạt động, Bộ đếm Heist hiển thị số vòng quay còn lại trước khi thoát khỏi Heist Mode. Bộ đếm Heist bắt đầu từ 3.

Bất kỳ biểu tượng Coin hoặc Jackpot nào xuất hiện trên cuộn sẽ bị khóa tại vị trí của nó và đặt lại Bộ đếm Heist về 3 vòng quay.

Hạ cánh một biểu tượng Collect kích hoạt tính năng Coin Collect.

Hạ cánh một biểu tượng Upgrade sẽ upgrade các giải thưởng biểu tượng Coin hoặc Jackpot hiện tại. Mỗi biểu tượng Upgrade có thể thực hiện từ 1 đến 7 lần upgrade giải thưởng.

Khi Bộ đếm Heist đạt đến 0 và không có biểu tượng Coin hoặc Jackpot mới nào xuất hiện trong vòng quay đó, Heist Mode kết thúc và trò chơi quay trở lại Base Game.

FREE SPINS

Khi xuất hiện 4 biểu tượng Bonus trong Base Game sẽ kích hoạt Free Spins. 3 lượt quay được trao.

Các biểu tượng Bonus đã xuất hiện từ Base Game sẽ biến thành biểu tượng Coin và bị khóa tại vị trí.

Tất cả các vị trí chưa khóa sẽ biến thành các cuộn quay riêng lẻ.

Chỉ có các biểu tượng Coin và Blank có thể xuất hiện trong Free Spins.

Nếu bất kỳ biểu tượng Coin mới nào xuất hiện, chúng sẽ bị khóa và số lượt quay được đặt lại thành 3.

Khi tất cả các vị trí trên một cột đầu là biểu tượng Coin, cột đó sẽ được xóa.

Giá trị của tất cả các biểu tượng Coin được cộng lại và mức Nhân Lượt Quay Miễn Phí tăng lên 1.

Khi Free Spins kết thúc, tất cả các giải thưởng biểu tượng Coin được cộng lại và nhân với Nhân Free Spins cuối cùng.

Free Spins được chơi với cấu hình Cược giống như vòng đã kích hoạt Free Spins.

TRẠNG THÁI LIÊN TỤC

Heist Mode được liên kết với cược và được lưu cùng với nó. Mỗi cược được lưu riêng biệt. Nếu thay đổi sang cược mới trong khi ở Heist Mode, trạng thái hiện tại sẽ được lưu dưới cược hiện tại và vòng quay tiếp theo sẽ được chơi trong Base Game với cược mới. Bất cứ khi nào cược được thay đổi sang cược mà Heist Mode đang hoạt động, trạng thái sẽ được khôi phục cùng với cược.

Đồng hồ Vòng Quay Miễn Phí và Hệ Số Free Spins là liên tục giữa các vòng chơi trên tất cả các mức cược.

Xác suất kích hoạt các sự kiện trò chơi nhất định có thể thay đổi trong quá trình chơi.

Khi Đồng hồ Free Spins và Hệ Số Free Spins tăng, cơ hội kích hoạt Free Spins sẽ giảm.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Khi có trục trặc kỹ thuật, tất cả các khoản thanh toán và lượt chơi sẽ bị hủy bỏ.

Theo thông lệ chơi trò chơi công bằng, kết quả của mỗi và mọi lượt chơi là hoàn toàn độc lập.

Xác suất nhận được một kết quả cụ thể luôn giống nhau khi bắt đầu mỗi lượt chơi.

Phiên bản tiếng Anh của quy tắc trò chơi sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các trò chơi chưa hoàn thành sẽ được tự động giải quyết sau 24 giờ. Bất kỳ khoản thắng nào từ việc giải quyết tự động sẽ được trả vào tài khoản của người chơi.